

## บางกอกแอร์เวย์ส และฮ่องกงแอร์ไลน์ ลงนามข้อตกลงเที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement)

**กรุงเทพฯ ๗/ 1 มิถุนายน 2560** – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) และ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) ของเวทบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศลงนามข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วม (Codeshare) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างฮ่องกงและไทย

สำหรับข้อตกลงในการทำเที่ยวบินร่วมในครั้งนี้ ผู้โดยสารของฮ่องกงแอร์ไลน์สามารถบินตรงจากฮ่องกงไปยังเกาะสมุยด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือสามารถใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และเกาะสมุยได้อีกด้วย

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “การลงนามข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบางกอกแอร์เวย์สในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการบินให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางเข้าออกสมุย โดยมีบริการบินตรงวันละ 2 เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและเกาะสมุย และเที่ยวบินตรงในประเทศระหว่างกรุงเทพฯ และเกาะสมุย อีกทั้ง ผู้โดยสารของฮ่องกงแอร์ไลน์จะได้รับความสะดวกสบายและบริการเหนือระดับเมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส และบริการอาหารบนทุกเที่ยวบิน”

นายหลี่ เตียนซุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ กล่าวว่า “พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ลงนามการทำเที่ยวบินร่วมเป็นสายการบินล่าสุด ซึ่งสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 และปัจจุบัน กรุงเทพฯ ถือเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงไปยังเมืองต่างๆ โดยสายการบินฯ มีให้บริการสัปดาห์ละ 37 เที่ยวบิน ซึ่งความร่วมมือที่เที่ยวบินร่วมนี้ จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางไปยังเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะบินตรงจากฮ่องกงหรือใช้บริการเที่ยวบินจากฮ่องกงมายังกรุงเทพฯ และเชื่อมต่อไปยังเกาะสมุย”

โดยสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินฯ

\*\*\*\*\*

### **เกี่ยวกับบางกอกแอร์เวย์ส**

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (www.bangkokair.com) ให้บริการด้วยสโลแกน “ASIA’S BOUTIQUE AIRLINE” ที่สื่อถึงความเป็นสายการบินแห่งความประทับใจของเอเชีย เป็นสายการบินเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้บริการนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 24 แห่งทั้งในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย ซึ่งรวม เกาะสมุย ภูเก็ต ตราด (เกาะช้าง) และมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชายหาดอันสวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศไทยและของโลก และยังรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ได้แก่ สุโขทัย หลวงพระบาง และเสียมราฐ (อังกอร์วัด) ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์ส มีเครื่องบิน ทั้งหมด 36 ลำ ประกอบด้วย ATR 72-500 จำนวน 6 ลำ ATR 72-600 จำนวน 9 ลำ Airbus 319s จำนวน 12 ลำ และ Airbus 320s จำนวน 9 ลำ

### **เกี่ยวกับฮ่องกงแอร์ไลน์**

สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2549 ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ มีฐานอยู่ในฮ่องกง ซึ่งมีเส้นทางการบินครอบคลุมกว่า 30 จุดหมายปลายทางในทวีปเอเชียแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็นโกลด์โคสต์ โอ๊คแลนด์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ไทเป ไทเกี้ยว ซัปโปโร โฮล กรุงทพฯ บาสี และโอกินาวา โดยสายการบินฯ ได้ทำข้อตกลงที่ยาวนร่วมกับ 14 สายการบิน และมีสายการบินพันธมิตรกว่า 75 สายการบิน ปัจจุบันฮ่องกง มีเครื่องบิน Airbus ทั้งหมด 33 ลำ โดยแบ่งเป็นเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 29 ลำ และเครื่องบินบรรทุกสินค้า จำนวน 4 ลำ โดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 4.8 ปี นอกจากนี้ ฮ่องกงแอร์ไลน์ยังได้รับรางวัลสายการบิน 4 ดาวจากสกายแทร็กซ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 และได้รับรางวัลชนะเลิศการให้บริการบนเครื่องบินของเอเชียในรางวัลเวิลด์ ทราเวล

\*\*\*\*\*